

เทรนด์ไมโครพร้อมเปิดตัวไททาเนียม แม็กซิแมม ซี เคียวริตี้ 2014 เสริมความปลอดภัยให้ผู้ใช้บนเครื่อง ขายส่งคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยเฉพาะ



บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทาง www.facebook.com/trendmicrothai พบว่า 43.47% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เปิดเผยวันเดือนปีเกิดของตนบนโปรไฟล์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ขณะที่ 35.56% นิยมแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเพื่อแลกกับดิส ส่วนลด หรือคูปอง และ 21.88% แชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเพื่อค้นหาเพื่อนและผู้ติดตามเพิ่มเติมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของคนไทยกำลังได้รับการเปิดเผยผ่านทางโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ



นายวิลเลียม ดัน ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และเราอยากให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคในไทยอย่าได้วางใจในโลกออนไลน์ เพราะข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่ออาชญากรไซเบอร์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และสร้างข้อมูลเฉพาะตัวปลอมสำหรับใช้ในการก่ออาชญากรรม หรือแม้แต่ใช้เครือข่ายของคุณเพื่อตั้งเป้าโจมตีเพื่อนและครอบครัวของคุณได้ บริษัท เทรนด์ไมโครพร้อมปกป้องผู้ใช้งานออนไลน์ ประกาศเปิดตัว “**เทรนด์ไมโคร ไททาเนียม แม็กซิแมม ซีเคียวริตี้ 2014**” โซลูชันล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่โดดเด่น สามารถระบุการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่อาจเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมแก่สาธารณะหรือเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลเฉพาะตัวได้”



2014 โซลูชันรักษาความปลอดภัยแบบออลอินวันรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับการป้องกันภัยคุกคามบนเว็บ ที่สามารถระบุและบล็อกลิงก์ที่เป็นอันตรายในเว็บไซด์ เครือข่ายสังคม อีเมล การรับส่งข้อความได้ และยังช่วยในการตรวจหาอีเมลสแปมที่มาในรูปแบบของการหลอกลวงฟิชซึ่งที่อาจลวงให้ผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนได้

พร้อมยังมีชุดเสกความเป็นส่วนตัวหรือ ไททซ์เสกเกอร์

(Privacy Scanner) ที่ช่วยให้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนทวีตเตอร์ กูเกิล รวมถึงเฟซบุ๊ก สำหรับทั้งเครื่อง Mac และพีซีทำได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเฟซบุ๊กได้ในขณะใช้งานผ่านทางแอปแอนดรอยด์และยังช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมแอปที่อาจเข้าถึงข้อมูลประวัติส่วนตัว รวมถึงผู้ที่สามารถแท็กและดูรูปภาพได้อีก

ด้วย ทั้งนี้ในยุค ‘โพสต์ก่อน คิดทีหลัง’ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นในปัจจุบัน ชุดสแกนความเป็นส่วนตัวจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะกับผู้ที่ตนรู้จักเท่านั้น นอกจากนี้

ยังมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น อาทิ **ระบบการจัดการรหัสผ่าน (DirectPass™)** ที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลรหัสผ่านจำนวนมากและเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และยังรวมบราวเซอร์ที่ปลอดภัยเพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์เป็นไปอย่างปลอดภัยด้วย โดยออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้การสนับสนุนบริการธนาคารออนไลน์ที่ปลอดภัย

รวมทั้ง **เทรนด์ไมโคร ออนไลน์ การ์เดียน (Online Guardian™)** ระบบการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และกิจกรรมทางออนไลน์ของบุตรหลานได้ และ **เทรนด์ไมโคร วอลท์ (Trend Micro Vault)** ระบบล็อกไฟล์ เพื่อปกป้องข้อมูลในกรณีที่โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเสียหายหรือถูกขโมย และระบบ **Secure Erase** ที่สามารถลบข้อมูลจากดิสก์ได้อย่างปลอดภัย พร้อม **Data Theft Prevention (DTP)** และ **เทรนด์ไมโคร เซฟซิงค์ (SafeSync™)** ขนาด 5GB เพื่อปกป้อง แชร์ และเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

ผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าความปลอดภัยครั้งเดียวจบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแจ้งเตือนหรือป๊อปอัพต่างๆ ที่อาจสร้างการรบกวนให้แก่ผู้ใช้ได้ โดยมาในรูปแบบของอินเทอร์เฟซที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานผ่านหน้าจอและรายงานแบบเรียบง่าย รวมถึงการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์จำนวนมากที่ครอบคลุมทั้ง แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการ Android, Mac และ Windows (พร้อมให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 8) คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trendmicro.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2646-1968

บริษัท เทรนด์ไมโคร ยังได้เปิดตัว Trend Micro Vulnerability Quotient ที่พร้อมให้บริการแล้วที่ <http://bitly.com/Titanium2014> หรือผ่านทางรหัส QR ซึ่งเป็นแอปบนเฟสบุ๊ค ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถวัดระดับช่องโหว่ที่มีอยู่ขณะออนไลน์ โดยใช้ชุดคำถามที่จะทำการวัดพฤติกรรมของผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และการจัดการรหัสผ่าน รวมถึงปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ซึ่งผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงระดับช่องโหว่ของตนและลักษณะของช่องโหว่ที่มีอยู่ซึ่งอาจนำไปสู่การตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ โซลูชันนี้ยังนำเสนอฟังก์ชันเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามรูปแบบการกระทำของตนและของบุคคลอื่นได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จากรายงานการเปรียบเทียบโปรแกรมป้องกันไวรัสประจำเดือนสิงหาคม 2556 (August 2013 AV Comparatives) พบว่า เทรนด์ไมโคร ไททานิอัมนำเสนอการผสมรวมได้อย่างครอบคลุมที่สุดสำหรับการป้องกันความเป็นส่วนตัวและภัยคุกคามบนเว็บสำหรับเฟสบุ๊ค กูเกิล และทวิตเตอร์ ที่ใช้ได้กับทั้งพีซีและเครื่อง Mac เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย 31 รายการที่ได้รับการรีวิว (Social Network Protection Review, August 2013, AV Comparatives)